

## กรม.เลี้ยง'ทูม งบ 3.8 พันล้าน ให้'ทูมเด็ก'เก่ง-เด็กชาย'ชอบ เรียน'เป็น'ครู

● นำเสนอเมื่อ 30 มี.ค. 2559

กรม.สนับสนุน โครงการผลิตครู คัดเด็ก'เก่ง' ซึ่งให้'ทูม'การศึกษา'จบตรี เด็กชาย'ชอบ' ได้ บรรจุ' خرก. กลับไปทำงาน'ภูมิ'ล้ำ'เนา ซึ่งหาก'เบียด'มี'โทษ

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 29 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติ คณะรัฐมนตรี ว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นซึ่งโครงการต้องการเลือกคนที่เรียนหนังสือเก่ง มีความรู้ความสามารถ เพราะถือว่าครูเป็นต้นแบบของอนาคตของชาติ โดยผู้สมัครเข้าโครงการต้องมีเกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.00 มาเข้าโครงการ ส่วนคุณสมบัติอื่น ๆ ที่สามารถเข้าโครงการได้ คือ เด็กที่อยู่ในพื้นที่ชายขอบหรือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราจะให้ทุนการศึกษาเรียนปริญญาตรีในสถานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู โดยให้ทุนการศึกษาปีละ 100,000 บาทต่อคน เมื่อเรียนจบจะได้บรรจุเป็นข้าราชการและต้องกลับไปทำงานที่ท้องถิ่น ส่วนผู้ที่ต้องการเข้าโครงการแต่ไม่ได้อาศัยในพื้นที่ชายขอบ จะไม่ได้รับทุนการศึกษา แต่จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแทนและจะต้องกลับไปทำงานที่ท้องถิ่นเช่นกัน ส่วนบุคคลที่จบปริญญาตรี แต่ไม่ตรงกับสาขาที่จะต้องเป็นครูนั้น สามารถเข้าโครงการได้เช่นกัน โดยจะต้องเข้าเรียนเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยใช้เวลาเรียน 1 ปี แต่มีระยะเวลาให้ดำเนินการเพื่อให้จบสิ้นภายใน 2 ปี เมื่อเรียนจบก็สามารถบรรจุเป็นข้าราชการ และต้องกลับไปทำงานที่ภูมิลำเนาของตนเอง

เมื่อบรรจุเป็นครูเรียบร้อยแล้วสามารถจะสอบไปเรียนปริญญาโทได้อีก ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยใช้งบประมาณ 3,842 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี คือนับแต่ปีนี้ไปจนถึงปี 72 โดยคณะรัฐมนตรีเห็นในหลักการว่าดี แต่นายกรัฐมนตรีไม่ต้องการให้ผูกพันยาวนานเกินไปกว่ารัฐบาลนี้อยู่ จึงสนับสนุนโครงการในช่วงงบประมาณ ปี 59 ,60 และ 61 ส่วนที่เหลือไปจากนี้จนถึงปี 72 แผนปฏิรูปเรื่องการศึกษาเพื่อให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งดำเนินการ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี หากคนที่เข้าโครงการมีการลงนามมากมาย หากมีการเบียด ไม่กลับไปภูมิลำเนา จะถูกหักเงินตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะทำงานที่ไหน นอกจากนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า กฎหมายการกักเงินต้นทางให้ครอบคลุมถึงโครงการนี้ด้วย

ที่มา : [www.matichon.co.th](http://www.matichon.co.th)